



ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำ “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)”

ด้วยเทศบาลเมืองนครพนมจะได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTE)” ในพื้นที่โดยรอบรัศมี ๓ กิโลเมตร จากจุดศูนย์กลางที่ตั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนมและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกลุ่มคลัสเตอร์ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างมั่นคงยั่งยืนซึ่งการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเตาเผาขยะมูลฝอยแบบกรรมถัน (Stoke) เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔

ซึ่งในการจัดทำโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน ดังนั้น เทศบาลเมืองนครพนม จึงเห็นสมควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยการประชาสัมพันธ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๕ และข้อ ๙ (๒) (ก) โดยมีขอบเขตการรับฟังความคิดเห็นดังนี้

๑. พื้นที่ในการจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ในพื้นที่โดยรอบรัศมี ๓ กิโลเมตร จากศูนย์กลางที่ตั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม โดยมีชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ จำนวน ๕ หมู่บ้าน คือ ตำบลโพธิ์ตาก ประกอบด้วย บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๙ และตำบลหนองญาติได้แก่ บ้านคำธาตุหมู่ที่ ๘

๒. เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในการรับฟังความคิดเห็นจึงได้กำหนดออกเป็น ๓ จุด ในวันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

จุดที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่หอประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

จุดที่ ๒ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. สถานาวัดศรีสะอาด บ้านหนองคำ ตำบลโพธิ์ตาก

จุดที่ ๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สถานที่โรงเรียนบ้านสุขเกษม ตำบลโพธิ์ตาก

๓. ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต้องแสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมสำเนาบัตรดังกล่าว

๔. กำหนดการการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

๔.๑ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมรับเอกสารเผยแพร่ข้อมูลโครงการและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ระยะเวลาเปิดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

๔.๒ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากโพธิ์ตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สนใจ พร้อมกันบริเวณพิธีเปิด โดยนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผลและความจำเป็นของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)”

๔.๓ นำเสนอโครงการ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ โดยผู้แทนจากเทศบาลเมืองนครพนม / มหาวิทยาลัยขอนแก่น / หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ

๔.๔ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการฯ

ในการฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) จะสรุปรวบรวมผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะปิดประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ สถานที่จัดทำกรรับฟังความคิดเห็นและองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หรือสามารถติดตามผลการรับฟังความคิดเห็นได้ที่ www.publicconsultation.opm.go.th หรือ www.love_nkp.com

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) อย่างกว้างขวางเปิดเผยโปร่งใส เทศบาลเมืองนครพนม จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นตาม เวลา และสถานที่ดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายนิวัต เจียวิริยบุญญา)

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม